



M6พร้อมให้บริการฟรี29ธ.ค.-4ม.ค.65

- มอเตอร์เวย์ลอยฟ้า‘ลำตะคอง’
- ช่วยมิตรภาพวันละ3หมื่นคัน

นายชิตพล เหล่าอัน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง นครราชสีมาที่ 2 กรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่าแขวงฯ ได้เตรียมความพร้อมทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 6 หรือ M6 สายบางปะอิน-นครราชสีมาช่วง อ.ปากช่อง-อ.สีคิ้ว ระยะทาง 35.75 กม. ซึ่งเป็นทางยกระดับ บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ช่วงผ่าน เขื่อนลำตะคอง จ.นครราชสีมา ในฝั่งขาเข้า (ฝั่งกั้นตรงข้ามเขื่อนลำตะคอง 2 ช่องทางจาก 4 ช่อง) เพื่อเตรียมเปิดบริการชั่วคราวอำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชนฟรีช่วงเทศกาลปีใหม่ 65 เพื่อแบ่งเบาภาระจราจรถนนมิตรภาพตามนโยบาย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคมและนายสรวิศ ทรงศิริ โฉิบดี ทล.

เบื้องต้นกำหนดเปิดบริการเวลาประมาณ 07.00-08.00 น. ของวันที่ 29 ธ.ค. 64 จนถึงวันที่ 4 ม.ค. 65 รวม 7 วัน จัดเดินรถรูปแบบเดียวกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 64 เดินรถทางเดียว (วันเวย์) แบ่งเป็นขาออกกรุงเทพฯ วันที่ 29-31 ธ.ค. 64 รวม 3 วัน จากถนนมิตรภาพเข้ามอเตอร์เวย์โดยใช้สะพานบริเวณศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดฯ กม.ที่ 65 พื้นที่บ้านหนองไผ่ล้อม ต.หนองสาหร่าย

อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ให้ชิดซ้ายไปตามเส้นทางกลับรถได้สะพานมอเตอร์เวย์จากนั้นออกจากรoad มอเตอร์เวย์ที่ต่างระดับสี่กั้วถ้ำไป จ.ชัยภูมิ ขับตรงไปอีก 600 เมตรชิดขวากลับรถ กม.4+800 ทางหลวงหมายเลข 201 ไป จ.ชัยภูมิ ขณะเดียวกันใช้ทางหลวงหมายเลข 24 ไป จ.นครราชสีมาและบุรีรัมย์ได้

นายชิตพล กล่าวต่อว่า ส่วนขาเข้ากรุงเทพฯ วันที่ 1-4 ม.ค. 65 รวม 4 วัน ให้เข้ามอเตอร์เวย์ที่ต่างระดับสี่กั้วลงบริเวณศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดฯ เข้าถนนมิตรภาพที่ กม. 65 ต่อไป โดยเปิดบริการตลอด 24 ชม. ขณะเดียวกันจะประเมินความพร้อมในพื้นที่และปริมาณจราจรอีกครั้งว่าช่วงกลางคืนหลัง

24.00 น. หากปริมาณรถไม่มากก็อาจปิดบริการให้ใช้ถนนมิตรภาพอย่างเดียวเนื่องจากมอเตอร์เวย์บางจุดยังไม่มีไฟฟ้าแสงสว่างอาจเสี่ยงอันตรายในการเดินทาง

นอกจากนี้ขอย้ำว่าการเปิดบริการจะอนุญาตให้เฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคล 4 ล้อเท่านั้น เช่น รถแท็กซี่ รถปิกอัพ เพื่อความปลอดภัย ส่วนรถบรรทุก รถโดยสารสาธารณะและรถจักรยานยนต์ (จยย.) ไม่ให้ขึ้นขอความร่วมมือปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการใช้



ความเร็วห้ามเกิน 80 กม.ต่อชม. และห้ามแซงที่สำคัญห้ามจอดรถลง
มาถ่ายรูปหรือลงมาทำธุระต่าง ๆ เด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยและเป็น
ระเบียบในการบริหารจราจร เพราะช่วงสงกรานต์ปี 64 ผู้ใช้ทางให้ความ
ร่วมมือดีมากไม่เกิดอุบัติเหตุเลยสักครั้ง

นายชิตพล กล่าวอีกว่า ถือว่าตอนนี้มีความพร้อมให้บริการ
แล้ว 80% ทั้งเรื่องเส้นทาง จุดขึ้นลง จะติดตั้งป้ายจราจรป้าย
ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างตัดหญ้าสอง
ข้างทางรวมทั้งเตรียมจุดบริการมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก
ด้านจราจรช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุและดูแลความ
เรียบร้อยตลอดช่วงเปิดบริการ รวมทั้งจัดห้องสุขาเคลื่อนที่รวม 12
ห้องชาย 6 ห้อง หญิง 6 ห้อง ทั้งนี้คาดว่าจะช่วยแบ่งเบาการจราจร
ถนนมิตรภาพได้ประมาณ 30,000 คันต่อวัน จากช่วงเทศกาลลาด
การณ์เดินทางอยู่ที่ 100,000-120,000 คันต่อวัน.